

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện Phong Thổ được thành lập theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 31/05/2021 và Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về việc điều chỉnh bổ sung thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của UBND huyện Phong Thổ, Ban chỉ đạo gồm 23 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội làm phó trưởng ban thường trực, các phó trưởng ban là thủ trưởng các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh & XH. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo của 13 cơ quan có liên quan, 17 chủ tịch UBND xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo của 05 cơ quan đoàn thể huyện tham gia.

Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BCĐ ngày 29/06/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chỉ đạo 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1 Thuận lợi

BCĐ đã giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các cấp, mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Giúp UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và môi trường điện tử; triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám chữa bệnh BHYT, khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài và bền vững.

1.2 Khó khăn

Phong Thổ là huyện vùng cao, biên giới, địa bàn rộng, đa số người dân là dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm trên 46%. Đời sống nhân dân còn

nhieu khó khăn thu nhập không ổn định dẫn đến tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn thấp.

Việc tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT đối với người dân trong lĩnh vực dịch vụ, tự sản xuất kinh doanh còn hạn chế; đặc biệt là việc tuyên truyền đến các bản lẻ xa trung tâm xã; một bộ phận nhỏ trẻ em chưa kịp thời khai báo khai sinh dẫn đến việc cấp thẻ BHYT chưa đúng thời gian. Ảnh hưởng của Quyết định 861 của Thủ tướng chính Phủ và Quyết định số 612 của Ủy ban Dân tộc đã khiến người dân tộc thiểu số và người kinh sinh sống trên một số xã không được Ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT.

Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn do đặc thù các doanh nghiệp tại địa phương chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mang tính gia đình.

Các thành viên Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau nên chưa đầu tư được nhiều thời gian cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo như đã được phân công.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo

2.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp

Để phát huy việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN toàn diện trên địa bàn huyện, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được kiện toàn từ cấp huyện đến cấp xã. Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch UBND huyện (đối với cấp huyện) và cấp xã là Chủ tịch UBND xã

Hàng năm giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình về từng bản, tổ dân phố, phân trách nhiệm cụ thể, phát huy vai trò của công chức văn hóa xã hội trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, ban hành kịp thời Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó quy định rõ nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của các thành viên.

2.2. Công tác tham mưu, chỉ đạo

a. Công tác tham mưu, chỉ đạo của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công:

- BHXH huyện đã chủ động phối hợp với các phòng, ban tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, Bưu điện, Viettel thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH theo tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 2292/KH-UBND ngày 01/07/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

- BHXH huyện chủ động rà soát, phân loại đối tượng tiềm năng, phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã thị tổ chức hội nghị tuyên truyền, hội nghị

khách hàng tại các xã, thôn, bản nhằm vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học;

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với BHXH huyện trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn rà soát, xác minh và xác nhận, cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng cho các đối tượng thuộc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng, đối tượng được hỗ trợ đóng theo Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính Phủ.

- Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với BHXH huyện trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đảm bảo công tác khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

b. Các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch

Xác định bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trình Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tham mưu UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn cụ thể:

Tham mưu cho UBND huyện ban hành: Công văn số 186/UBND-VP ngày 13/02/2023 về việc tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2023. Công văn số 549/UBND-VP ngày 11/04/2023 về việc làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Công văn số 1299/UBND-VP ngày 18/08/2023 về việc tăng cường thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2023-2024. Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện 02 Dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng,” trên địa bàn huyện Phong Thổ. Công văn số 1698/UBND-VP ngày 02/11/2023 về việc đảm bảo cấp thẻ BHYT kịp thời cho người được hỗ trợ 100 % mức đóng. Công văn số 1998/UBND-VP ngày 25/12/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 142/TB-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và công tác cấp thẻ BHYT năm 2024.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

3.1. Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT:

Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; Ban Chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch hoạt động,

giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho từng địa phương, các Thành viên Ban Chỉ đạo huyện đã tích cực phối hợp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện như Ngành BHXH đã khai thác, sử dụng dữ liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế cung cấp để khai thác, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; đồng thời chủ động rà soát, phân loại đối tượng tiềm năng, phối hợp với UBND cấp xã, các đoàn thể, tổ chức dịch vụ thu tổ chức ra quân, truyền thông trực tiếp để vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mở rộng tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, tham gia BHXH, BHYT. Tính đến 31/12/2023, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả như sau:

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 3.120 người/chỉ tiêu giao 3.285 đạt tỷ lệ 95%; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 571 người/chỉ tiêu giao 1.450 đạt tỷ lệ 39,4%; đối tượng tham gia BHTN 2.465 người/chỉ tiêu giao 2.579 đạt tỷ lệ 95,6 %; đối tượng tham gia BHYT 83.504 người/chỉ tiêu giao 81.965 đạt tỷ lệ 101,9 % (Trong đó BHXH huyện Phong Thổ quản lý: 77.272 người, BHXH tỉnh khác quản lý: 4.232 người, ước công an, quân đội: 2.000 người). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt trên 97%.

3.2. Công tác thu, giảm nợ

Tính đến hết ngày 31/12/2023 toàn huyện thu được: 130.258 triệu đồng, trên kế hoạch giao là 127.026 triệu đồng, đạt tỷ lệ 103%; Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 29 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 0,02% so với chỉ tiêu giao thu năm, thấp hơn chỉ tiêu được giao là 0,98%, không để xảy ra tình trạng nợ đọng, nợ kéo dài trên địa bàn huyện.

3.3. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Năm 2023 đã cấp: 530 sổ BHXH, 2097 tờ rời; cấp và gia hạn 78.551 thẻ BHYT. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn kịp thời đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; ghi, cập nhật quá trình đóng và những thay đổi trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng đối tượng để làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết chế độ; rà soát sổ BHXH, thẻ BHYT để hạn chế việc cấp trùng, xác nhận không đúng thời gian tham gia BHXH của người lao động.

3.4. Công tác thông tin, truyền thông

Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị, nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến tất cả các đối tượng trên địa bàn với nhiều hình thức khác nhau như:

Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên Fanpage, Zalo của BHXH huyện, facebook của các cán bộ, viên chức, lao động BHXH huyện.

Mở hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các

xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số hội nghị được tổ chức năm 2023 là: 23 hội nghị tuyên truyền với 1.140 người tham dự hội nghị; 05 hội nghị khách hàng với 173 người tham dự hội nghị. Phối hợp với Bru điện huyện Phong Thổ Tổ chức thành công 05 Lễ ra quân truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tăng cường truyền thông về Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Truyền thông kết quả triển khai Đề án 06, lợi ích và tính năng ưu việt của ứng dụng “Vssid-Bảo hiểm xã hội số” tại các hội nghị tuyên truyền, hội nghị khách hàng theo hướng giúp cho người lao động, người dân giám sát, đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và sự chủ động cho đơn vị, doanh nghiệp, người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Năm 2023 BHXH huyện cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho 3.029 người tham gia BHXH, BHYT đạt 101% kế hoạch giao.

3.5. Kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu và Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

Ngay khi Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu và Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ được ban hành, BHXH huyện đã chủ động phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện rà soát các đối tượng được hỗ trợ theo quy định, phân loại đối tượng, lập danh sách cấp thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.

Tính đến hết tháng 12/2023, BHXH huyện đã hoàn thành cấp thẻ BHYT cho 4.295 người thuộc diện được Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện.

3.6. Công tác giải quyết chế độ chính sách và quản lý người hưởng chế độ chính sách.

Công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH được thực hiện đúng quy trình, quy định, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện an toàn qua hệ thống Bru điện và qua tài khoản ATM; thường xuyên đôn đốc, giám

sát chặt chẽ công tác chi trả và quản lý đối tượng của các đại diện chi trả, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra rà soát nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHYT.

3.7. Công tác giám định BHYT.

Tăng cường phối hợp với Trung tâm y tế huyện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật, đồng thời có giải pháp kiểm soát việc sử dụng quỹ BHYT ở các cơ sở KCB hợp lý, đúng quy định và đúng đối tượng tham gia BHYT;

Lũy kế đến hết tháng 12/2023 số lượt khám, chữa bệnh tại trung tâm Y tế Phong Thổ là 54.392 lượt tăng 3.550 lượt tương ứng tăng 7% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022; chi phí đề nghị thanh toán là 14.371 triệu đồng tăng 1.291 triệu đồng tương ứng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

Ngoại trú là 48.497 lượt tăng 2.433 lượt tương ứng tăng 5,3%, tổng chi phí là 7.381 triệu đồng, tăng 552 triệu đồng tương ứng tăng 8,1% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022.

Nội trú là 5.895 lượt tăng 1.117 lượt tương ứng tăng 23,4%, tổng chi phí là 6.990 triệu đồng tăng 739 triệu đồng tương ứng tăng 11,8% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022.

3.8. Công tác đồng bộ dữ liệu cập nhật số CCCD, định danh cá nhân theo Đề án số 06.

Xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các nhóm, tổ giao chỉ tiêu cụ thể, bám sát địa bàn xã, thị trấn phối hợp với tổ thực hiện đề án của huyện tiến hành đồng bộ dữ liệu người tham gia BHYT với dữ liệu dân cư quốc gia.

Thực hiện rà soát, bổ sung, xác minh thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ đồng bộ CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện thực hiện đến hết tháng 12/2023 đạt 99,8% (77.585/77.742 người tham gia BHYT); tỷ lệ các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên CCCD gắn chip trong KCB đạt 100% (18/18 cơ sở KCB).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, hạn chế

1.1. Ưu điểm

- Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; có 14/17 Ban chỉ đạo xã, thị trấn đã xây dựng kế

hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã; mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

- Công tác tuyên truyền đa dạng về hình thức và nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai đến từng thôn bản, tổ dân phố. Tạo được sự lan tỏa, thay đổi nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

- Năm 2023 số người tham gia BHYT tăng; tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN luôn được kiểm soát; quỹ BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, chất lượng KCB, dịch vụ y tế được nâng cao; mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ KCB, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ BHXH, BHTN từng bước được cải thiện; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập, từ đó đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

1.2. Hạn chế:

- Công tác phối hợp giữa UBND cấp xã với BHXH huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp còn hạn chế. Hoạt động có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

- Một số xã rà soát đối tượng trẻ em chưa triệt để vẫn còn trẻ em dưới 72 tháng tuổi chưa đề nghị cấp thẻ BHYT; một bộ phận người dân còn chậm trễ đi làm giấy khai sinh cho con dẫn đến chưa được kê khai vào dữ liệu dân cư quốc gia; việc thay đổi họ tên cho con sau khi đã khai sinh; thay đổi họ tên khi đi lấy chồng nhưng không thực hiện cải chính thông tin gây nên tình trạng sai lệch thông tin, không đồng bộ được dữ liệu.

- Các xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT miễn phí. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT vẫn chưa đạt 100% (có Phụ lục kèm theo).

- Công tác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện chưa đạt được tiến độ, số người tham gia năm 2023 có xu hướng giảm.

- Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn tình trạng chậm đóng ở một số đơn vị Hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp.

2. Nguyên nhân:

- Phong Thổ là huyện miền núi, các doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ, sản xuất cầm chừng, nhiều doanh nghiệp còn thu hẹp sản xuất, hàng năm hầu như không có dự án lớn nào thu hút nhiều lao động. Chính sách thay đổi về tăng mức đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn nghèo mới được quy định tại Nghị định số 07/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chịu ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách đối với người dân tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, còn coi việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền cơ sở các cấp với cơ quan BHXH chưa thường xuyên, còn chậm trễ, thụ động, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng mục tiêu phát triển người tham gia theo tinh thần Nghị quyết số 28. Việc không hoàn thành chỉ tiêu giao hằng năm về BHXH tự nguyện, BHYT chưa có quy định cụ thể để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc không hoàn thành, đã có những ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch được giao ở các xã, thị trấn.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa thường xuyên, đồng bộ; mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT còn thấp nên chưa đủ tính răn đe đối với các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia có hành vi vi phạm.

- Việc chuyển đổi mô hình tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT bước đầu đang gặp khó khăn, đặc biệt năm 2023 trên địa bàn huyện chỉ có 02 tổ chức dịch vụ thu của Bru điện và Viettel, hoạt động chưa tích cực, nguồn nhân lực hạn chế, chưa có kế hoạch và các giải pháp hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, vì vậy thời gian dành cho công tác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo chưa nhiều và chưa thường xuyên, dẫn tới một số nhiệm vụ hiệu quả đạt chưa cao.

3. Bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện

- Để làm tốt việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chính sách; giúp nâng cao nhận thức, hiểu giá trị, ý nghĩa nhân văn của chính sách để tham gia vào lưới ASXH một cách chủ động hơn. Từ đó, nhân dân ngày càng yên tâm, tin tưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương của toàn thể viên chức, người lao động ngành BHXH; lấy khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu; phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện.

- Ban Chỉ đạo cấp huyện và các xã, các Tổ chức dịch vụ thu tiếp tục đồng hành cùng ngành BHXH để đưa chính sách an sinh tới toàn thể Nhân dân, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Trong đó, BHXH huyện phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự

nguyện, BHYT hộ gia đình, phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về BHXH, BHYT giúp chính sách BHXH, BHYT tiếp cận đến mọi người dân trên địa bàn.

- Phân công công việc cần phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là tiêu chí để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện giữa các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2024

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, Ban Chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2024, trong đó tập trung khai thác và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông có trọng điểm, trọng tâm về BHXH, BHYT trong tình hình mới, kịp thời cung cấp nguồn thông tin chính thống, tin cậy đối với những chủ đề “nóng” đang được xã hội quan tâm (như: Rút BHXH một lần, tăng mức đóng BHXH tự nguyện...), đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức người lao động, người sử dụng lao động, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện về tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước.

- Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho người lao động đầy đủ, đúng chế độ chính sách, kịp thời gian quy định; quản lý chặt chẽ người hưởng chế độ BHXH. Áp dụng các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát chống lạm dụng quỹ trong giải quyết các chế độ BHXH nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

2. Giải pháp thực hiện

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện chủ động tham mưu kịp thời thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện các giải pháp, phấn đấu đạt hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng tại cơ sở.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, ngành liên quan và địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.

- Ban chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện phần đầu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Xác định rõ việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền tại địa phương. Giao chỉ tiêu cụ thể về từng bản, tổ dân phố; xem xét thành lập các tổ tuyên truyền để rà soát vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Đồng thời phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, phần đầu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với BHXH huyện tổ chức kiểm tra, rà soát; yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. BHXH huyện tập trung đôn đốc thu, thu nợ các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện, tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Tổng hợp các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN báo cáo UBND huyện.

- Các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để mỗi người dân hiểu được lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu đến từng nhân viên làm công tác thu BHXH, BHYT.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan BHXH huyện trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại UBND các xã, thị trấn.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đến các đối tượng tiềm năng. Mở rộng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT bao phủ địa bàn các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHXH, BHYT tự đóng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, từ đó khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

- Thực hiện tốt việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng hưởng chế độ BHXH, khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân.

- Tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện 100% học sinh tham gia BHYT; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngay tại nhà trường.

- Phát động phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và giải pháp thực hiện năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- BHXH tỉnh Lai Châu;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

B/c

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC**

Mai Thị Hồng Sim